

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๐๓๕๗/๕



ถึง ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย

ด้วย กรมการปกครอง (สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาดินแดน) แจ้งว่า ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนเข้าสู่วาระที่ ๑

เพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงขอให้อำเภอดำเนินการสำรวจความพร้อมในด้านสถานที่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ทั้งนี้ การสำรวจความพร้อมดังกล่าว ยังไม่ถือว่าอำเภอจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่อย่างใด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบแปลน และประมาณการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนแบบมาตรฐาน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) ได้ที่เว็บไซต์ กรมการปกครอง เลือกรายงานหน่วยงานภายใน สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาดินแดน หัวข้อประชาสัมพันธ์ และขอให้ส่งแบบสำรวจความพร้อมในด้านสถานที่การก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมสำเนาหลักฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หากไม่ยืนยันความพร้อมฯ ในวันดังกล่าวจะถือว่าอำเภอไม่มีความพร้อมในด้านสถานที่ก่อสร้างฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๓๖๐

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

แบบสำรวจความพร้อมสถานที่ในการก่อสร้างอาคารกอร้อย อส. ตามแบบมาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ประเภทกอร้อย	จังหวัด	ขนาดของ กอร้อย	ความพร้อมสถานที่ดำเนินการ						ไม่ต้องการ ก่อสร้าง	หมายเหตุ
				ที่ดินของกอร้อย		ที่ดินราชพัสดุ		ที่ดินอื่นๆ (เช่นที่สาธารณประโยชน์)			
				พร้อม	ไม่พร้อม	ได้รับ อนุญาต ให้ใช้แล้ว	อยู่ระหว่างขอใช้ คาดว่าจะได้รับอนุญาต ให้ใช้ภายในเดือน....(ระบุ)	ได้รับ อนุญาต ให้ใช้แล้ว	อยู่ระหว่างขอใช้ คาดว่าจะได้รับอนุญาต ให้ใช้ภายในเดือน....(ระบุ)		
ร้อย อส.อ.	อากาศอำนวย	สกลนคร	เล็ก								

(ลงชื่อ) ผู้ยืนยัน โทร.

ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ()

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมาย /

- การยืนยันความพร้อมสถานที่ในครั้งนี้ ขอให้ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ที่ขอรับการสนับสนุนเป็นผู้ยืนยัน ซึ่งการยืนยันในครั้งนี้มีผล ถึงแม้ท่านมีการโยกย้ายไปแล้วก็ตาม
- ให้ส่งแบบฯ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๑๐๐๘ ต่อ ๒๑๙ ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น หาก ปค.(สน.อส.) ไม่ได้รับแจ้งการยืนยัน จะถือว่าไม่มีความพร้อมในการก่อสร้าง
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางธัญญกิติพย์ มานัสัจจธรรม โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๑๐๐๘ ต่อ ๒๑๓ โทรศัพทมีอถือ หมายเลข ๐๖ ๓๙๐๑ ๑๗๘๙